

Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo hướng hiệu quả, bền vững

(tiếp theo và hết)

KỶ 4: ĐỒNG LÒNG TẠO BỨT PHÁ

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp đặt ra mục tiêu trong thời gian tới là phát triển đàn trâu, bò thương phẩm có năng suất, chất lượng cao theo chuỗi liên kết, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Qua đó góp phần đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính nhằm chuyển đổi sinh kế, bảo đảm đời sống của người chăn nuôi và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, hiệu quả, bền vững.

Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, tính đến ngày 23/9/2019, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh ước đạt 56.500 con, tăng 10,56% so với cùng kỳ năm 2018. Theo kế hoạch, tính phần đầu đến hết năm 2020 tỷ trọng chăn nuôi chiếm khoảng 45% giá trị sản xuất nông nghiệp, trong đó tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò chiếm 5% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Muốn đạt mục tiêu trên, hết năm 2020, tổng đàn trâu, bò trong tỉnh phải đạt 70.000 con trở lên; đàn trâu, bò cái nên đạt 30.000 con trở lên, trong đó, đàn trâu, bò cái nên đạt 20.000 con trở lên. Phải thẳng thắn nhìn nhận, đây là việc khó bởi ngoài việc hiện nay tình hình biến đổi khí hậu gây thời tiết bất lợi, cực đoan cho chăn nuôi, với đặc điểm mật độ dân số của tỉnh cao (1.130 người/km²) sẽ rất khó khăn trong quy hoạch các vùng, khu chăn nuôi trâu, bò có khoảng cách đáp ứng các quy định về môi trường. Thêm vào đó, Thái Bình lại có ít đồng cỏ, bãi chăn thả tự nhiên



Bò được nuôi với quy mô lớn tại Công ty TNHH MTV Việt Hùng (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà).

với diện tích lớn; chưa có cơ sở sản xuất con giống tốt, đủ số lượng cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi trâu, bò trong tỉnh; chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao (trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh), ảnh hưởng lớn tới việc áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào chăn nuôi và khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm; chất lượng

và sức cạnh tranh của các sản phẩm từ trâu, bò chưa cao... Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, để khai thác, phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, đưa chăn nuôi trâu, bò trở thành ngành sản xuất chính, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững, ngày 14/6/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành

Nghị quyết số 07-NQ/TU và ngày 15/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Theo đề án được phê duyệt, dự kiến tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2025 là trên 6.500 tỷ đồng, gồm: kinh phí của doanh nghiệp

trên 3.000 tỷ đồng, kinh phí của người dân trên 3.000 tỷ đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ và quản lý thực hiện để an trên 500 tỷ đồng.

Xác định tầm quan trọng của quỹ đất phục vụ cho chăn nuôi trâu, bò, tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung; vùng trồng cây thức ăn cho trâu, bò và các khu giết mổ gia súc tập trung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan. Trong đó, ưu tiên quy hoạch trang trại tập trung, trang trại vệ tinh và khu giết mổ gắn liền với vùng trồng nguyên liệu để tận dụng các chất thải chăn nuôi, giết mổ xử lý làm phân hữu cơ. Phần đầu đến năm 2020 tối thiểu đạt 426ha, trong đó: diện tích chuồng nuôi và công trình phụ trợ là 63ha (chiếm gần 15% tổng diện tích tổng thể); diện tích dành cho trồng cây nguyên liệu làm thức ăn và bãi thả cho trâu, bò 363ha. Đến năm 2025 tối thiểu đạt 3.727ha, trong đó: diện tích chuồng nuôi và công trình phụ trợ 560ha; diện tích dành cho trồng cây nguyên liệu làm thức ăn và bãi thả cho trâu, bò 3.167ha. Ưu tiên huy động đất bãi tại các xã vùng duyên giang và các vùng, khu quy hoạch đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi (số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018) và các quy định có liên quan để phát triển chăn nuôi trâu, bò. Bố trí vùng chăn nuôi có diện tích từ 20ha trở lên để các doanh nghiệp "hạt nhân" đầu tư các trang

trại "lõi"; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại tham gia chuỗi liên kết chăn nuôi có quy mô 100 con trâu, bò sinh sản trở lên hoặc 200 con trâu, bò thịt trở lên hoặc cả trâu, bò thịt và trâu, bò sinh sản từ 200 con trở lên, bò sinh sản từ 20ha đến dưới 20ha để các đối tượng chăn nuôi vệ tinh đầu tư chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ với quy mô từ 5 - 99 con trâu, bò sinh sản hoặc 10 - 199 con trâu, bò thịt hoặc cả trâu, bò thịt và trâu, bò sinh sản. Thực hiện giảm số hộ chăn nuôi xen kẽ trong khu dân cư theo từng năm, phấn đấu đến năm 2025 còn khoảng 10.000 hộ (hiện có 14.744 hộ). Khuyến khích các hộ chăn nuôi thực hiện các tư vấn để tăng quy mô nuôi, di chuyển ra nuôi tại khu quy hoạch. Quy mô chăn nuôi ở loại hình này duy trì dưới 5 con trâu, bò sinh sản/hộ hoặc dưới 10 con trâu, bò hỗn hợp/hộ.

Tỉnh cũng dự liệu, đặt ra và có các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi trâu, bò ở tất cả các khâu: giống vật nuôi; số lượng và chất lượng thức ăn cho trâu, bò; quy trình chăn nuôi và công tác thú y; ứng dụng chuyển giao kỹ thuật nuôi dưỡng, thụ tinh nhân tạo... Đặc biệt, với phương châm "không đánh đổi môi trường lấy kinh tế", tỉnh yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Theo đó, các cơ quan chuyên môn phải hướng dẫn áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xử lý môi

trường chăn nuôi trâu, bò; hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các trang trại, nông hộ tham gia chuỗi liên kết để xử lý môi trường theo đúng quy định, quy trình; bắt buộc sử dụng đệm lót sinh học trong các chuồng trại chăn nuôi trâu, bò; định kỳ thu gom để sản xuất phân hữu cơ. Các doanh nghiệp, trang trại tham gia chuỗi liên kết với hộ chăn nuôi có trách nhiệm cung cấp đệm lót sinh học cho các hộ chăn nuôi vệ tinh; các hộ chăn nuôi có trách nhiệm xử lý môi trường theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ. Giao cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trang trại và hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung trong việc thực hiện các giải pháp xử lý môi trường theo quy chuẩn, quy định hiện hành; chỉ đạo và hướng dẫn người chăn nuôi phải sử dụng đệm lót sinh học để bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường. Khi phát hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường phải kiên quyết đình chỉ việc chăn nuôi và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định hiện hành.

tiêu của đề án "Phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo" là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trước hết, cần tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để các cấp, tổ chức tuyên truyền, đơn vị và cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ các chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các mô hình liên kết hiệu quả trong chăn nuôi trâu, bò thương phẩm, về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trâu, bò; kỹ thuật về xử lý môi trường... từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện thắng lợi mục

PHAN ANH



Chăn nuôi bò tại hộ ông Tô Đình Lanh, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải).

DUYÊN HẢI

Điểm sáng sản xuất vụ đông

Duyên Hải là xã đa nghề, cũng là điểm sáng trong sản xuất vụ đông của huyện Hưng Hà với diện tích gieo trồng hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nông dân trong xã không ngừng mở rộng diện tích, đưa các cây trồng có giá trị kinh tế, thị trường tiêu thụ ổn định vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập.



Năm nay, mỗi sào bí đỏ nông dân xã Duyên Hải thu lãi từ 2 - 2,2 triệu đồng.

Những ngày cuối tháng 11, trên các cánh đồng của xã Duyên Hải, không khí sản xuất vụ đông tấp nập, người người ra đồng chăm sóc, thu hoạch cây màu. Ông Đỗ Xuân Thành, thôn Văn Quan cho biết: So với hai vụ lúa, vụ đông gieo trồng trong thời gian ngắn hơn nhưng cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần, vì vậy nông dân chúng tôi luôn chú trọng duy trì, mở rộng diện tích sản xuất. Vụ đông năm nay, giá rau các loại nói chung, giá bí đỏ nói riêng cao hơn hẳn những năm trước. Với gần 5 sào bí đỏ, trừ mọi chi phí gia đình tôi thu về khoảng 10 triệu đồng.

Xác định sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế, vì vậy, thời gian qua, xã Duyên Hải đã vận động người dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp; tích cực đưa cây, con giống mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao và đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất. Chuyển đổi sản xuất theo phương châm "xuân muộn - mùa sớm" nhằm tạo quỹ đất trồng cây vụ đông đúng thời điểm ra mục tiêu không để bỏ ruộng hoang, kể cả ở vụ đông. Ông Nguyễn Xuân Luyến, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay Duyên Hải gieo trồng được 238,5ha cây màu, bằng diện tích vụ đông năm 2018 và vượt 5ha so với chỉ tiêu huyện giao; trong đó, bí đỏ là cây trồng

chủ lực với 135ha, liên kết bao tiêu sản phẩm với Công ty Xuất nhập khẩu rau quả Hải Dương. Đến nay đã có 150/238,5ha cây vụ đông cho thu hoạch, trong đó chủ yếu là bí đỏ và rau các loại, HTX đã thu mua trên 200 tấn bí đỏ cho người dân cần bán cho công ty với giá 6.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi sào người dân thu lãi từ 2 - 2,2 triệu đồng. Chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất vụ đông của địa phương, ông Nguyễn Văn Vê, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Duyên Hải là xã đa nghề nhưng cũng là địa phương có truyền thống sản xuất vụ đông. Trước những khó khăn: giá nông sản bấp bênh, thiếu hụt lao động... để duy trì diện tích vụ đông, bên cạnh các cơ

chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, hàng năm chúng tôi xây dựng nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông; UBND xã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, trong đó quy vùng sản xuất, xác định cơ cấu giống lúa, cây màu, thời vụ gieo trồng phù hợp với đặc điểm từng vùng; tiến hành điều tra, rà soát chi tiết, cụ thể từng cánh đồng; vận động người dân mượn ruộng của những hộ có nghề phụ không gieo trồng để sản xuất. Với tình thần đó, nhiều hộ dân đã gom ruộng gieo trồng với quy mô lớn như hộ anh Ngô Văn Huỳnh, thôn Văn Quan trên 3ha; hộ ông Nguyễn Văn Kén, thôn Bùi Việt 3ha... Ông Nguyễn Xuân Luyến, Giám đốc HTX DVNN xã chia sẻ thêm: Ngành nghề phụ phát triển, thời gian người dân dành cho đồng ruộng không nhiều nên chúng tôi xác định sẽ lựa chọn và mở rộng những cây trồng không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nhưng vẫn phải bảo đảm hiệu quả kinh tế. Bí đỏ còn được nông dân gọi là bí lười vì dễ trồng, dễ chăm sóc mà không đòi hỏi nhiều công lao động được mở rộng từ năm 2014. HTX đã kết nối, bao tiêu sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp trong đó giá thu mua theo giá thị trường tại thời điểm bán đồng thời cung ứng trước cho bà con giống, hỗ trợ thủy lợi phí, làm tốt công tác diệt chuột để nông dân yên tâm sản xuất.

Duyên Hải phấn đấu giá trị sản xuất từ vụ đông đạt từ 18 - 20 tỷ đồng. Từ đầu vụ đến nay, thời tiết thuận lợi, cây trồng cho năng suất cao với giá bán ổn định là những tín hiệu vui, là động lực để nông dân trong xã thêm phấn khởi, không ngừng đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính.

NGÂN HUỖN

Người dân thôn Phương Trạch Đông "khát" nước sạch

Nhiều tháng qua, người dân thôn Phương Trạch Đông, xã Phương Công (Tiền Hải) luôn trong tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng khiến cuộc sống, sinh hoạt của họ đảo lộn. Bà con mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết vấn đề để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.

Bể nước trữ đầy, bẩn, nhiều người dân thôn Phương Trạch Đông bức xúc vì ở đây nước sạch thì thiếu mà nước bẩn thì thừa. Lực bất tòng tâm, họ đành dùng nguồn nước không bảo đảm dù biết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Ông Nguyễn Chí Công - người dân thôn Phương Trạch Đông cho biết: Thiếu nước khổ lắm, ban ngày mở vòi thường trực nhưng không lúc nào có nước. Chỉ đến gần ngày thu tiền nước hàng tháng nhà máy mới bơm cho các hộ dân một ít nước, sau đó đầu lại vào đây. Trước đây, khi xây dựng nông thôn mới, dự án nước sạch vệ thôn mang theo bao phần khởi cho nhân dân, tuy nhiên bây giờ nhà máy nước sạch Thượng Hiến (Kiến Xương) thuộc Công ty Cổ phần Bítexco Nam Long cấp nước "nhỏ giọt", do đó gia đình tôi cũng như người dân trong thôn vẫn phải dùng nước không sạch để sinh hoạt. Để phục vụ nhu cầu nấu ăn, mỗi tháng tôi đều phải đi mua nước sạch ở nơi khác về sử dụng với chi phí mỗi khối nước khoảng 130.000 đồng.

Cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, bà Lê Thị Hương đưa chúng tôi đi xem bể nước của gia đình đã khô kiệt. Bà chia sẻ: Bình thường gia đình tôi vẫn dùng nước máy và nước mưa dự trữ trong bể chứa nhưng lâu nay không có mưa nên nước sinh hoạt cũng đã hết từ lâu. Nhiều ngày qua gia đình tôi phải đi xin nước giếng khoan về

lọc, sợ sinh bệnh nhưng cũng phải sử dụng bởi biết lấy đâu ra nước để dùng. Chúng tôi tha thiết mong các cấp, các ban, ngành quan tâm đến người dân thôn Phương Trạch Đông có nước sạch trong sinh hoạt. Nếu cứ sử dụng nước giếng không hợp vệ sinh kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân rất lớn. Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết, để có nước sạch sử dụng, người dân thôn Phương Trạch Đông phải đi mua nước ở nơi khác với giá 130.000 đồng/m³. Nhà kinh tế khá giả mỗi tháng cũng chỉ dám mua 3 khối nước để sử dụng, nhà nào kinh tế khó khăn thì mua ít, chủ yếu dùng để nấu ăn, chủ yếu dùng để rửa quần áo và nước giếng khoan nhiễm phen

nặng, không bảo đảm vệ sinh. Trao đổi về tình trạng thiếu nước sạch tại thôn Phương Trạch Đông, ông Phạm Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Phương Công chia sẻ: Thôn Phương Trạch Đông có 535 hộ. Tình trạng thiếu nước tại thôn Phương Trạch Đông thời gian qua đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị với nhà máy nước sạch Thượng Hiến thuộc Công ty Cổ phần Bítexco Nam Long cần có các giải pháp thiết thực để bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân. Đại diện nhà máy hứa sẽ về triển khai lắp đặt đường ống mới bổ sung, bảo đảm cấp đủ nước sạch cho người dân trong thôn. Tuy nhiên, đến nay nhà máy mới dừng

MANH THẮNG



Các hộ dân thôn Phương Trạch Đông, xã Phương Công (Tiền Hải) thường xuyên mua nước về sử dụng.